

Số: /BC-STTTT

Ninh Thuận, ngày tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Tiếp nhận Văn bản số 2779/HĐPH, ngày 18/11/2022 của Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về việc báo cáo kết quả hoạt động PBGDPL của Ủy viên Hội đồng tỉnh và Hội đồng các huyện, thành phố năm 2022,

Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

- 1. Tư vấn hoàn thiện thể chế về công tác PBGDPL:** Không có.
- 2. Tư vấn xây dựng, ban hành và triển khai Chương trình, Đề án về PBGDPL:** Không có.
- 3. Tư vấn xác định nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật:** Không có.
- 4. Tư vấn giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng và Ban Thư ký Hội đồng:** Không có.
- 5. Tư vấn hướng dẫn về nội dung, hình thức tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022:**

Định kỳ hàng tháng tại các cuộc họp giao ban của tháng, Sở Thông tin và Truyền thông lồng ghép thêm nội dung tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật đến toàn thể cán bộ, công chức viên chức của cơ quan theo Kế hoạch số 1306/KH-STTTT ngày 31/05/2022 của Sở; ban hành văn bản số 2813/STTTT-TTBCXB ngày 02/11/2022 hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Truyền thanh các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn tỉnh, qua đó lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong xã hội Nhằm khẳng định, làm sâu sắc thêm mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam và vai trò của pháp luật đối với đời sống xã hội, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022, khai mạc lúc 20 giờ 00 ngày 06/11/2022 (được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam).
- 6. Tư vấn thực hiện việc huy động các nguồn lực trong xã hội tham gia công tác PBGDPL:** Không có.
- 7. Công tác kiểm tra của Hội đồng:** Không có.
- 8. Thực hiện các nhiệm vụ khác**

8.1. Cùng cố, kiện toàn thành viên Hội đồng (đối với các ngành có thành lập Hội đồng và cấp huyện); tư vấn nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác PBGDPL: Sở Thông tin và Truyền thông ban hành các văn bản giới thiệu thành viên Hội đồng cho Sở Tư pháp tổng hợp tham mưu Quyết định củng cố kiện toàn.

8.2. Tư vấn triển khai nhiệm vụ PBGDPL trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân: Không có.

8.3. Tư vấn PBGDPL cho các đối tượng đặc thù

a) Công tác triển khai thực hiện PBGDPL cho các đối tượng đặc thù (trên cơ sở các Chương trình, Đề án, Kế hoạch, văn bản hướng dẫn của các cơ quan Trung ương, tỉnh) đã thực hiện thông qua các chương trình, kế hoạch của các cơ quan, đơn vị (các ngành có liên quan như Tư pháp, Công an, Biên phòng, Dân tộc, Nông dân, Phụ nữ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động-Thương binh và Xã hội, Liên đoàn lao động, UBND cấp huyện): Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để thực hiện tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho Nhân dân địa phương, nhất là bà con vùng ven biển trên địa bàn tỉnh.

b) Sự phối hợp của các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân nông thôn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người lao động, người đang chấp hành hình phạt tù...(thuộc diện các đối tượng đặc thù):

Nhằm triển khai, thực hiện kịp thời các quy định pháp luật về công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 106/KH-STTTT ngày 13/01/2022 về việc theo dõi thi hành pháp luật năm 2022; Kế hoạch số 239/KHSTTTT ngày 27/01/2022 về thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; Kế hoạch số 471/KH-STTTT ngày 02/3/2022 về hưởng ứng phong trào thi đua về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; Kế hoạch số 13/KH/CBSTTTT ngày 06/4/2022 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022; Kế hoạch số 827/KH-STTTT ngày 07/4/2022 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2022; Kế hoạch số 984/KHSTTTT ngày 25/4/2022 về phổ biến công tác giám định viên tư pháp năm 2022; Kế hoạch số 991/KH-STTTT ngày 26/4/2022 về theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2022; Kế hoạch số 83/KH-STTTT ngày 12/01/2022 về tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022.

Triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở đã ban hành 12 Kế hoạch tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ của đất nước và địa phương, nhất là tuyên truyền 30 năm tái lập tỉnh gắn với 47 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận và giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; ngoài ra ban hành gần 400 lượt văn bản (không tăng so với cùng kỳ) để tập trung tuyên truyền thông tin tuyên truyền tăng cường tiêm vắc xin phòng chống Covid-

19; xây dựng Kế hoạch tuyên truyền CTMTQG giảm nghèo thông tin; tuyên truyền phòng chống thiên tai, dịch bệnh; Cuộc thi ảnh “Tôi tin dùng hàng Việt”; về tác hại của rượu bia; công tác đặc xá, công tác phòng chống ma túy, mua bán người; tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; tuyên truyền thực hiện Đề án 06/ĐA-CP; tham mưu các báo cáo: triển khai phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS & MN năm 2022; tuyên truyền phát triển du lịch trong tình hình mới; công tác ATTP sau 10 năm thực hiện tại tỉnh; việc triển khai Chỉ thị 18/CT-TTg về đảm bảo ATGT; tiếp tục triển khai Nghị quyết 115/NQ-CP về việc thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 2018 - 2023...

Báo Ninh Thuận đã xuất bản 206 kỳ báo; số lượng phát hành mỗi kỳ từ 5.000 - 5.200 tờ. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Về Phát thanh, tổng thời lượng phát sóng 20.738 giờ, trong đó: tiếp âm Đài TNVN (VOV1, VOV2, VOV4): 10.632 giờ; Phát sóng chương trình địa phương: 6.750 giờ. Về Truyền hình, tổng thời lượng phát sóng 120.450 giờ, đạt 100% so với Kế hoạch. Tiếp phát các kênh truyền hình: VTV1, VTV2, VTV3, VTV4, VTV5, VTV6, VTV7, VTV8, VTV9 phát sóng 24 giờ/ngày: 57.265 giờ; Chương trình địa phương tự sản xuất (NTV): 19 giờ/ngày; được truyền dẫn phát sóng trên các phương tiện: Truyền hình Số mặt đất VTV, Vệ tinh Vinasat-1, VTVCab, FPT, My TV, SCTV: 41.724 giờ, đạt 119% so với chỉ tiêu giao.

Các Đài Truyền thanh huyện, thành phố xây dựng và phát sóng chương trình địa phương và tiếp phát chương trình VOV, VTV3, VTV1, NTV theo đúng quy định; tổng số tin, bài các Đài huyện, thành phố đã phát khoảng 5.300 tin, bài; tiếp tục xây dựng 12 chuyên mục địa phương/tuần đạt kế hoạch đề ra; phát sóng chương trình địa phương và cộng tác tin bài với Đài tỉnh, mỗi Trung tâm huyện, thành phố từ 100 - 120 tin, bài/quý.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trên cơ sở các nội dung đề ra tại Kế hoạch số 332/KH-HĐPH ngày 23/01/2022 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Ninh Thuận năm 2022; Quyết định số 754/QĐ-HĐPH ngày 22/6/2022 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh và các văn bản liên quan, Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành tổ chức tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và các quy định, quy chế của Sở Thông tin và Truyền thông đến toàn thể công chức, viên chức của cơ quan.

Bên cạnh đó, các cơ quan đơn vị liên quan đã triển khai, thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan. Đồng thời, thông qua hệ thống phát thanh, truyền hình, hệ thống truyền thanh cơ sở, Hệ thống phản ánh hiện trường, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã cung cấp kịp thời nhiều loại hình thông tin tuyên truyền về các lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị. Qua đó, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn trong việc tiếp cận, chấp hành tốt các quy định pháp luật.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật mới ban hành và các thông tin liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ công chức của cơ quan.

2. Tiếp tục củng cố, tổ chức cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan có đầy đủ năng lực, phẩm chất.

3. Phối hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức tập huấn về kỹ năng tuyên truyền pháp luật; đồng thời trang bị tài liệu và hỗ trợ kiến thức pháp luật phục vụ hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

4. Đôn đốc các cơ quan báo chí, phương tiện truyền thông tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với đối tượng và tình hình thực tế tại địa phương; góp phần nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật trong việc thực hiện các quy định về phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng; đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông, kính gửi Sở Tư pháp tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Tư pháp;
- GD và PGD Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu VT.

NTT

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Lượm

PHỤ LỤC

(Kèm theo Báo cáo số /BC-STTTT ngày /11/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông)

STT	Phổ biến pháp luật trực tiếp		Thi tìm hiểu pháp luật		Số tài liệu PBGDPL được phát hành miễn phí		Số lần phát sóng chương trình PBGDPL trên đài truyền thanh cấp xã (lần)	Số lượng tin bài về pháp luật được đăng trên phương tiện thông tin đại chúng (Tin, bài)
	Số cuộc (Cuộc)	Số lượt người tham dự (Lượt người)	Số cuộc thi (Cuộc)	Số người dự thi (Lượt người)	Tổng số	Trong đó tiếng dân tộc thiểu số		
A	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	0	0	0	0	0	0	5.300	5.700